

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์แฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร” เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) จากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น จึงเป็นลักษณะได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวมโดยการมองจากหลายแง่หลายมุมอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่มีความหลากหลายมากกว่าการยึดแนวคิดอันใดอันหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเพื่อทราบถึงความเป็นมาและปัจจัยที่ดึงดูดให้ผู้รับสารเลือกเปิดรับสารประเภทนี้ ตลอดจนศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับสารและการติดตามสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร เพื่อทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมในการติดตามสื่อเพื่อให้ได้รับสารที่ต้องการนอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลที่เกิดต่อผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อมวลชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหลักของสื่อมวลชนประเภทนี้ จึงเป็นการวิจัยที่ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อเป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการในการดำเนินงานออกเป็นดังนี้

1. แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. การนำเสนอข้อมูลและบทสรุป

แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร

แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สื่อนิคมสารเกี่ยวกับอาหาร สื่อนิคมสารสำหรับสตรี สื่อนิคมสารสำหรับครอบครัว สื่อนิคมสารอาหารที่ออกเป็นประจำสำหรับสมาชิก และสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน

แหล่งข้อมูลประเภทเทปบันทึก

แหล่งข้อมูลประเภทเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และ UBC และเทปบันทึกรายการวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร

แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยอาศัยการคัดเลือกแหล่งข้อมูลจากรายชื่อสมาชิกของหนังสือแม่บ้านที่รัก ซึ่งจัดทำโดยบริษัทอayi โนะ โมะ โด๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาหารแก่สมาชิก และได้จัดพิมพ์เป็นวารสารสำหรับสมาชิกเป็นระยะเวลาานกว่า 20 ปีแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าสมาชิกกลุ่มนี้มีรสนิยม มีความสนใจ มีความชื่นชอบต่อเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งเห็นได้ชัดจากการต่ออายุการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทอayi โนะ โมะ โด๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นด้วยประกอบกับผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นจึงช่วยให้ผู้วิจัยทราบลักษณะพฤติกรรมติดตามสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของผู้รับสารกลุ่มนี้

แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล มีดังนี้

1. กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี - 9 ปี จำนวน 10 คน
2. กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี - 17 ปี จำนวน 10 คน
3. กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลบุคคล โดยก่อนการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้จัดส่งรูปแบบคำถามที่ผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลไปให้ผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อเหล่านี้ล่วงหน้า ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกเทปและการจดบันทึก

กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี - 9 ปี มีดังนี้

1. คุณบุณชริกา ไตรโกมุท

สัมภาษณ์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2541

คุณบุณชริกาอายุ 20 ปี ปัจจุบันยังศึกษาอยู่ การขอนัดสัมภาษณ์ คุณบุณชริกานั้น จึงต้องทำการนัดหลายครั้ง และผู้วิจัยต้องขอนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า เนื่องจากคุณบุณชริกายังศึกษาอยู่และบางครั้งก็คิดเรียนที่มหาวิทยาลัยจึงต้องขอนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทนจากการสัมภาษณ์ทำให้ได้ทราบว่าคุณบุณชริกาเป็นบุคคลหนึ่งที่สนใจเรื่องการทำอาหารมากแม้จะมีอายุน้อยก็ตามเวลามีปัญหาข้อสงสัยในเรื่องการทำอาหารก็จะสอบถามจากคนรอบข้าง และค้นหาคำตอบจากสื่อ และยังชอบเข้าชมเทศกาลอาหารที่จัดขึ้น โดยเฉพาะ เทศกาลขนมไทย

2. คุณกสิบบัว ศรีชลัมภ์

สัมภาษณ์เมื่อ 25 ธันวาคม 2541

คุณกสิบบัวอายุ 24 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านหนังสือ การขอนัดสัมภาษณ์คุณกสิบบัวนั้นจึงทำได้ไม่ยากและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยและคุณกสิบบัวเคยรู้จักกันมาก่อน การสัมภาษณ์จึงเป็นกันเอง และเนื่องจากคุณกสิบบัวมีความคุ้นเคยกับสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี คุณกสิบบัวจึงสามารถให้รายละเอียดที่ผู้วิจัยต้องการทราบได้มาก อีกทั้งเรื่องที่คุณกสิบบัวสนใจอยู่แล้ว จึงเต็มใจที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

3. คุณวรรณณา จิตบรรสุทธิ์

สัมภาษณ์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2541

คุณวรรณณาอายุ 41 ปี ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้าง การนัดสัมภาษณ์คุณวรรณณานั้น ผู้วิจัยต้องติดต่อขอนัดถึง 2 ครั้ง เนื่องจาก คุณวรรณณาทำงานเป็นลูกจ้างจึงไม่สะดวกที่จะให้ผู้วิจัยไปพบที่ทำงาน ทำให้ผู้วิจัยต้องขอนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทน โดยก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์จึงไม่ทำให้คุณวรรณณาต้องเสียเวลามาก

4. คุณสิริกาญจน์ ปรับโตวิดโจโย

สัมภาษณ์เมื่อ 2 ธันวาคม 2541

คุณสิริกาญจน์ อายุ 39 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัท การขอนัดสัมภาษณ์ คุณสิริกาญจน์ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับคุณวรรณ เนื่องจาก คุณสิริกาญจน์ เป็นพนักงานบริษัท มีเวลาว่างเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จึงไม่สะดวกที่จะให้ผู้วิจัยไปพบ จึงต้องอาศัยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า แล้วจึงใช้เวลาช่วงค่ำสำหรับสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยก็ได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี

5. คุณอรุณี ปวโรคม์

สัมภาษณ์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2541

คุณอรุณีอายุ 54 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกร การขอนัดสัมภาษณ์คุณอรุณีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากคุณอรุณี มีร้านขายยาของตนเอง จึงสะดวกในการนัดเจอที่ร้าน และเป็นช่วงที่ลูกค้ายังไม่มาก จึงทำให้มีเวลาพูดคุยกับผู้วิจัยได้นานและการได้คุยในเรื่องที่คุณอรุณีสนใจอยู่ก่อนแล้ว จึงทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นกันเอง และยินดีตอบคำถามของผู้วิจัยเป็นอย่างมาก

6. คุณทองคุณ ภารดิติก

สัมภาษณ์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2541

คุณทองคุณอายุ 25 ปี ปัจจุบันรับราชการ การขอนัดสัมภาษณ์ คุณทองคุณ ผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าแล้วจึงนัดสัมภาษณ์ ซึ่งคุณทองคุณก็ไม่ได้ขัดข้องในการนัดสัมภาษณ์แต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้วิจัยและคุณทองคุณนั้นมีวัยที่ต่างกันไม่มาก จึงทำให้บรรยากาศการคุยเป็นกันเองมากขึ้น แต่เนื่องด้วยคุณทองคุณมีภารกิจงานจึงมีเวลาให้สัมภาษณ์ไม่นาน

7. คุณวิจิตร เงินดิษฐการ

สัมภาษณ์เมื่อ 3 ธันวาคม 2541

คุณวิจิตรอายุ 32 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณวิจิตรได้รับความร่วมมืออย่างดี เนื่องจากคุณวิจิตรไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านจึงพอมีเวลาว่างให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ โดยก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยก็ได้นำรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าอีกทั้งคุณวิจิตรเข้าใจเรื่องการทำงานวิจัยจึงทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปโดยราบรื่น สามารถตอบคำถามได้ตรงและกระชับ แต่มีรายละเอียดเสริมบ้าง

8. คุณศกุนตลา สองศรี

สัมภาษณ์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2541

คุณศกุนตลาอายุ 39 ปี ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว การขอนัดสัมภาษณ์ คุณศกุนตลานั้นมีอุปสรรคหลายอย่าง เพราะคุณศกุนตลามีธุรกิจที่ต้องดูแลหลายอย่างจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ผู้วิจัยได้พบเพื่อสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงต้องใช้การนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าเช่นกัน เมื่อคุณศกุนตลาเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยก็ให้ความร่วมมือโดยการอนุญาตให้ผู้วิจัยสามารถโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ได้ที่บ้านในช่วงค่ำหลังเลิกงานแล้ว

9. คุณนวลเพ็ญ วรรณสูตร

สัมภาษณ์เมื่อ 26 ตุลาคม 2541

คุณนวลเพ็ญอายุ 40 ปี ปัจจุบันมีอาชีพค้าขาย การขอนัดสัมภาษณ์คุณนวลเพ็ญได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเป็นการพูดคุยในเรื่องที่คุณนวลเพ็ญสนใจและมีความชำนาญอยู่แล้วจึงสามารถพูดคุยพร้อมทั้งให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้วิจัยได้เคยพูดคุยกับคุณนวลเพ็ญทางโทรศัพท์มาก่อน และได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ก่อนแล้ว จึงทำให้คุณนวลเพ็ญไม่เสียเวลาในการทำงานมาก

10. คุณจันจิรา เดชพันธ์

สัมภาษณ์เมื่อ 12 ตุลาคม 2541

คุณจันจิราอายุ 32 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณจันจิรานั้น ต้องใช้การนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าก่อนแล้ว เพราะคุณจันจิราไม่สะดวกที่จะพบกับผู้วิจัย อีกทั้งยังเป็นคนพูดน้อย จึงไม่ค่อยให้รายละเอียดมากนัก

กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10-17 ปี

11. คุณกษมา สอนโพธิ์

สัมภาษณ์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2541

คุณกษมาอายุ 35 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณกษมาได้รับความร่วมมือพอสมควร โดยผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าแล้วเนื่องจากคุณกษมาเป็นคนพูดน้อยจึงไม่ได้ให้รายละเอียดมาบางครั้งก็ตอบคำถามวกวน แต่คำตอบบางส่วนก็มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เช่นกัน

12. คุณมีนา กาญจนสกุล

สัมภาษณ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2541

คุณมีนาอายุ 41 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณมีนา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะคุณมีนาเป็นผู้มีอัธยาศัยดี ให้เวลาผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เต็มที่ และเนื่องจากผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้าแล้ว คุณมีนาจึงสามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียดและยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อต่างๆให้ผู้วิจัยฟังด้วย จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างมาก

13. คุณวนัษพร ปาธิชัย

สัมภาษณ์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2541

คุณวนัษพรอายุ 32 ปี การขอนัดสัมภาษณ์คุณวนัษพรนั้น ผู้วิจัยจำเป็นต้องนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เนื่องจาก คุณวนัษพรทำงานประจำทำให้ไม่สะดวกที่จะให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ก็ได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า ผู้วิจัยต้องใช้เวลาหลายวันในการขอนัดสัมภาษณ์ เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์คุณวนัษพรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

14. คุณหงษ์ ลีลาเกตุ

สัมภาษณ์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2541

คุณหงษ์อายุ 67 ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเป็นแม่บ้านให้ลูก การขอนัดสัมภาษณ์คุณหงษ์นั้นต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เนื่องจาก คุณหงษ์มีอายุมากและอยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงกลางวัน และมีปัญหาในเรื่องสุขภาพที่ทำให้เดินทางไม่สะดวก ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจึงต้องพูดคุยเพื่อสร้างความ

คุ้นเคย แต่คุณหงษ์เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี เมื่อคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารก็ทำให้สามารถพูดคุยไปได้เรื่อยๆ และให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี

15. คุณวนิดา พูนพัฒนปรีชา

สัมภาษณ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2541

คุณวนิดาอายุ 57 ปี เป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณวนิดานั้น ผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า และได้รับความร่วมมือพอสมควร เพราะคุณวนิดาเป็นคนพูดน้อย จึงไม่ได้ให้รายละเอียดมาก ลักษณะคำตอบจึงค่อนข้างสั้น แต่คำตอบที่ได้ก็ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย

16. คุณอังฉรา วิชาศิริ

สัมภาษณ์เมื่อ 10 ธันวาคม 2541

คุณอังฉราอายุ 51 ปี ปัจจุบันรับราชการ การขอนัดสัมภาษณ์คุณอังฉราได้รับความร่วมมือด้วยดี เพราะคุณอังฉราทำงานราชการ ดังนั้นจึงมีวันหยุดแน่นอน เมื่อผู้วิจัยขอนัดตรงกับวันหยุด จึงเป็นความสะดวกของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้คุณอังฉราเคยทำงานวิจัยมาบ้าง จึงทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

17. คุณสุกสิทธิ์ เกิดปราโมทย์

สัมภาษณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2541

คุณสุกสิทธิ์อายุ 22 ปี มีอาชีพค้าขาย(อาหาร) การขอนัดสัมภาษณ์คุณสุกสิทธิ์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณสุกสิทธิ์สามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้คุณสุกสิทธิ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ จึงทำให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็นกันเองและยินดีจะตอบคำถามอีกหากผู้วิจัยมีข้อสงสัย

18. คุณพุทธชาติ แซ่น้ำ

สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2541

คุณพุทธชาติอายุ 45 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การขอนัดสัมภาษณ์คุณพุทธชาติ ผู้วิจัยต้องขอนัดล่วงหน้าเป็นเวลานาน เนื่องจากคุณพุทธชาติเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จึงไม่ค่อยมีเวลา จึงต้องรอให้ถึงตอนเย็นในการตอบคำถามคุณพุทธชาติสามารถให้รายละเอียดในสิ่งที่ผู้วิจัย

ต้องการได้มาก แต่เนื่องจากเวลาที่จำกัด ผู้วิจัยจึงต้องรวบรวมประเด็นคำถาม เพื่อไม่ให้เสียเวลาการทำงาน เมื่อจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจในความมีน้ำใจ และความตั้งใจตอบคำถามของคุณพุทธชาติ เป็นอย่างยิ่ง

19. คุณจรรุณี นาคพลัง

สัมภาษณ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2541

คุณจรรุณีมีอายุ 42 ปี มีอาชีพรับราชการ การนัดสัมภาษณ์คุณจรรุณีได้รับความร่วมมืออย่างดี เพราะคุณจรรุณีเคยผ่านการทำงานวิจัยมาแล้วจึงเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยได้ดี นอกจากนี้คุณจรรุณีมีอาชีพในการสอนสอนหนังสือ จึงยินดีถ่ายทอดเรื่องราวและตอบคำถามของผู้วิจัยอย่างละเอียด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์อย่างมาก

20. คุณสืบสุข ศิลลาอาสน์

สัมภาษณ์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2541

คุณสืบสุขอายุ 55 ปี มีอาชีพค้าขาย การนัดสัมภาษณ์คุณสืบสุขทำโดยการขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยส่งรูปแบบคำถามไปให้อ่านล่วงหน้า เนื่องจากคุณสืบสุขมีอาชีพค้าขายจึงไม่ค่อยมีเวลาว่าง ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพราะเป็นวิธีที่สะดวกแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่ง คุณสืบสุขก็ให้ความร่วมมือด้วยดี และยังช่วยวิจารณ์รายการโทรทัศน์ที่กำลังติดตามให้ผู้วิจัยฟังด้วย

กลุ่มแฟนที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

21. คุณวิลาวัณย์ เพ็ญพรเลิศชัย

สัมภาษณ์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2541

คุณวิลาวัณย์อายุ 59 ปี ปัจจุบันทำงานรับจ้าง การนัดสัมภาษณ์คุณวิลาวัณย์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เนื่องจากคุณวิลาวัณย์มีงานประจำ ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องนัดสัมภาษณ์หลังเลิกงาน แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน แต่คุณวิลาวัณย์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนการนัดสัมภาษณ์ผู้วิจัยก็ได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า

22. คุณอำเภอ วรุตตะมะ

สัมภาษณ์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2541

คุณอำเภออายุ 59 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดคุณอำเภอ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณอำเภอเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี โดยเฉพาะเมื่อได้คุยในเรื่องที่สนใจ จึงทำให้สามารถตอบคำถามได้อย่างละเอียด ครบคลุมหลายประเด็น และยังช่วยวิจารณ์สื่อแต่ละประเภทที่คุณอำเภอติดตามให้ผู้วิจัยฟังด้วย

23. คุณละเอียด อาหมัด

สัมภาษณ์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2541

คุณละเอียดอายุ 66 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณละเอียด ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้อ่านล่วงหน้า เมื่อถึงเวลานัด คุณละเอียดจึงสามารถตอบคำถามได้กระชับ ตรงประเด็น และสามารถให้รายละเอียดที่จำเป็นได้มาก โดยที่ผู้วิจัยไม่ต้องซักถามมาก ทำให้การสัมภาษณ์ไม่ต้องใช้เวลานาน

24. คุณประสพสุข นาวิกบุตร

สัมภาษณ์เมื่อ 14 ธันวาคม 2541

คุณประสพสุขอายุ 66 ปี ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว การขอนัดสัมภาษณ์คุณประสพสุข ผู้วิจัยต้องใช้การนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า เนื่องจากคุณประสพสุขต้องทำธุรกิจค้าขายอาหาร จึงไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์โดยตรง แต่ผู้วิจัยก็ได้รับ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากจะตอบคำถามแล้ว ยังช่วยให้เกิดความรู้แก่ผู้วิจัยด้วย

25. คุณสุนีย์ สตะวีระวงศ์

สัมภาษณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2541

คุณสุนีย์อายุ 49 ปี ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ การนัดสัมภาษณ์คุณสุนีย์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะสามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ที่ทำงานในช่วงพักได้และคุณสุนีย์ได้อ่านรูปแบบคำถามที่ผู้วิจัยส่งไปให้มาก่อน จึงทำให้สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นและใช้เวลาไม่นานจึงได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก

26. คุณสมปอง สุขพลชัย

สัมภาษณ์เมื่อ 18 ธันวาคม 2541

คุณสมปองอายุ 37 ปี มีอาชีพรับราชการ การนัดสัมภาษณ์คุณสมปองนั้น ผู้วิจัยต้องติดต่อเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ถึง 2 ครั้ง เพราะคุณสมปองทำงานราชการ และติดภารกิจเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ แต่เมื่อได้คุยกัน ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณสมปองสามารถให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการนำมาวิเคราะห์เป็นอย่างมาก

27. คุณกานดา สุจรรยาทวี

สัมภาษณ์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2541

คุณกานดาอายุ 72 ปี เป็นแม่บ้าน การนัดสัมภาษณ์คุณกานดานั้น ผู้วิจัยต้องใช้การนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เนื่องจากคุณกานดามีอายุมากแล้วและไม่สะดวกที่จะให้ผู้วิจัยไปพบ แต่อย่างไรก็ดี การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ผ่านไปได้อย่างดี คุณกานดาสามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด และยังเล่าถึงประสบการณ์การทำอาหารให้ผู้วิจัยได้ฟัง เมื่อได้พูดคุยไปเรื่อยๆ จึงทำให้การพูดคุยเป็นกันเองมากขึ้น และขออนุญาตให้ผู้วิจัยสามารถติดต่อไปได้อีกหากยังมีข้อสงสัย

28. คุณชนิดา พูนวุฒิกุล

สัมภาษณ์เมื่อ 29 ธันวาคม 2541

คุณชนิดาอายุ 53 ปี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทแห่งหนึ่ง การนัดสัมภาษณ์คุณชนิดานั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพราะคุณชนิดาไม่ค่อยมีเวลาว่าง แต่ผู้วิจัยก็ได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี และผู้วิจัยเองก็ได้ส่งรูปแบบคำถามไปให้ล่วงหน้า จึงทำให้การสัมภาษณ์ผ่านไปโดยที่คุณชนิดาไม่ต้องเสียเวลาการทำงานมาก และสามารถตอบคำถามได้ครบทุกประเด็นที่ต้องการ

29. คุณจินตนา พึ่งพา

สัมภาษณ์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2541

คุณจินตนาอายุ 50 ปี มีอาชีพรับจ้าง การขอนัดสัมภาษณ์คุณจินตนานั้นต้องใช้วิธีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพราะคุณจินตนาไม่มีเวลาว่าง เนื่องจากอาชีพที่ทำอยู่ จึงต้องใช้เวลาช่วงค่ำ

ในการนัดสัมภาษณ์ แต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้จะมีเวลาจำกัด เพราะไม่อยากจะรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณจินตนา นานเกินควร

30. คุณอรุณี บุษราเทพกุล

สัมภาษณ์เมื่อ 28 ตุลาคม 2541

คุณอรุณีอายุ 45 ปี ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน การขอนัดสัมภาษณ์คุณอรุณีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี คุณอรุณีตอบคำถามของผู้วิจัยได้อย่างครบถ้วน และยังคงตัวอย่างมาประกอบการตอบคำถาม ช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ก็ได้เปรียบเทียบสื่อที่คุณอรุณีติดตามให้ผู้วิจัยทราบ อีกทั้งคุณอรุณีเป็นผู้มีอิทธิพลสูง จึงเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสอบถามอย่างเต็มที่

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษา “การวิเคราะห์แฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารอาหาร” นั้น เป็นการศึกษาถึงลักษณะของแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ตลอดจนพฤติกรรม การเปิดรับสารและการติดตามสื่อมวลชน และศึกษาถึงผลที่เกิดจากการเป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของผู้รับสาร โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน มาวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1. การศึกษาลักษณะของผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร โดยวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์โดยเน้นในเรื่องที่ว่า แฟนของสื่อชื่นชอบและหลงใหลเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารทางสื่อ เพื่อไขว้ให้เห็นลักษณะพฤติกรรม การเปิดรับและการติดตามสื่อที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกัน ทั้งที่แฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้มีพื้นฐานที่หลากหลายต่างกันไป
2. การศึกษาผลที่เกิดจากการเป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารต่อผู้รับสาร เพื่อให้เข้าใจถึงผลที่ผู้รับสารจะได้รับจากการเป็นแฟนของสื่อประเภทนี้

การนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลในการศึกษา “ การวิเคราะห์แฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ” นั้น ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรม การเปิดรับและการติดตามเนื้อหาจากสื่อมวลชน และนำเสนอผลที่เกิดจากการเป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของผู้รับสาร โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นลำดับดังนี้

1. นำเสนอลักษณะของผู้รับสารที่เป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรม การเปิดรับและการติดตามจากสื่อมวลชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร
2. นำเสนอผลที่เกิดจากการเป็นแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารต่อผู้รับสาร

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง ย่อมได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและ เชื่อถือได้ซึ่งผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ของทีมงานผู้ผลิตหนังสือแม่บ้านที่รัก ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาชิกของหนังสือแม่บ้านที่รัก ในขณะที่มีการ สัมภาษณ์นั้นบรรยากาศในการสัมภาษณ์ก็เป็นแบบกันเอง ถึงแม้ว่าจะมีการสัมภาษณ์ที่อาศัยการบันทึก ข้อมูลโดยใช้เทปบันทึกเสียง และการใช้โทรศัพท์บ้างก็ตาม เพราะข้อมูลที่ได้จากการซักถามนั้น ผู้ให้ ข้อมูลเต็มใจที่จะตอบและไม่มี ความลับที่จะส่งผลกระทบต่อทีมผู้ผลิตและสมาชิกของหนังสือซึ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี